

## ห้องสมุด เป็นสถานที่พบปะสำหรับทุกๆ คน

ห้องสมุดเป็นสถานที่พบปะผู้คน และเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ท่านสามารถอ่านหนังสือ ใช้เวลาว่างของท่าน พบปะเพื่อนฝูง หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ของห้องสมุด จะให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน โดยการตอบคำถามและแนะนำการใช้ห้องสมุด โดยสามารถให้บริการท่านเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย

### ในห้องสมุดมีอะไรน่าสนใจบ้าง?

ห้องสมุด เป็นที่สำหรับเด็ก, เยาวชน, ผู้หญิง และ ผู้ชาย ท่านสามารถขอยืมหนังสือ, นิตยสาร, ภาพยนตร์, ดนตรี เพลงต่างๆ, เกมคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์การเรียนภาษา จากห้องสมุดได้ ที่ห้องสมุดมีบริการอุปกรณ์การเรียนภาษาฟินนิช และมีสมุดภาพสำหรับเด็ก, นิทาน, ภาพยนตร์และ ดนตรีสำหรับเด็ก ในห้องสมุดจะมีโน้ตดนตรี และ แอ็บบันทึกทางดนตรีต่างๆ ในห้องสมุดบางแห่ง จะมีห้องดนตรีที่สามารถเล่นเปียโนได้ เป็นต้น

ท่านสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ และ สิ่งพิมพ์รายบึกษ์ต่าง ๆ จากประเทศต่างๆทั่วโลกได้ที่ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดจะมีระบบอินเทอร์เน็ตด้วย ท่านสามารถหาอ่านนิตยสารในภาษาของท่าน ในอินเทอร์เน็ตได้ด้วย

ในห้องสมุดบางแห่ง ท่านจำเป็นต้องใช้บัตรห้องสมุดในการจองเวลาสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ ท่านสามารถจองเวลาการใช้คอมพิวเตอร์ล่วงหน้า หรือ มาติดต่อด้วยตนเอง ท่านสามารถอ่าน อีเมลของท่าน หรือหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และส่งพิมพ์เอกสารออกมาได้จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีระบบอินเทอร์เน็ต การส่งพิมพ์เอกสารนั้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ในคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องจะมีโปรแกรมการพิมพ์เอกสาร และโปรแกรมที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ในห้องสมุดบางแห่ง จะมีเครื่องสแกนเนอร์และมีปมที่เป็นภาษาต่างๆ ไว้บริการด้วย ที่เมืองTampere ท่านจะได้รับคำแนะนำในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ที่ Tietotori และ Netti-Nysse ด้วย

ทั้งนี้ท่านจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อมาใช้บริการที่ห้องสมุด การยืมอุปกรณ์ต่างๆ หรือการใช้คอมพิวเตอร์

### ทำอย่างไรจึงจะได้บัตรห้องสมุด?

ทุกๆ คนมีสามารถจะมีบัตรห้องสมุดเป็นของตนเอง เมื่อต้องการขอยืมอุปกรณ์ต่างๆ จากห้องสมุด จำเป็นที่จะต้องแสดงบัตรห้องสมุด บัตรห้องสมุดนี้สามารถใช้บริการทั่วเขต Pirkanmaa เมื่อท่านขอทำบัตรห้องสมุด ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวของท่านซึ่งมีภาพถ่ายของท่านในบัตรนั้นด้วย สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ปกครองหรือบิดามารดากำกับในใบสมัครด้วย

บัตรห้องสมุดใบแรก จะไม่มีค่าธรรมเนียมและเป็นบัตรส่วนตัว ห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัตรห้องสมุด ร่วมกับท่าน หากท่านทำบัตรหาย กรุณาแจ้งให้ห้องสมุดทราบทันที ท่านจะได้รับรหัสของท่าน (พินโค้ด)ในบัตรห้องสมุด

### การขอยืมและการส่งคืน

ช่วงเวลาในการยืม จะมีความไม่แน่นอน โดยปกติแล้วจะอยู่ระหว่างสองถึงสี่สัปดาห์ เมื่อท่านขอยืมอุปกรณ์ ท่านจะได้รับใบเสร็จกำกับกับการยืม ในใบเสร็จจะระบุวันสุดท้ายที่สามารถคืนได้โดยไม่

ต้องเสียค่าปรับ คือกำหนดวันที่จะต้องคืนของ ท่านสามารถต่อเวลาการยืมได้ที่ห้องสมุด หรือระบบออนไลน์ PIKI หรือทางโทรศัพท์ ในกรณีที่ของที่ท่านยืมนั้นไม่มีการส่งจองจากบุคคลอื่นอยู่

ทุกคนที่ปฏิบัติตามกฎของห้องสมุด มีสิทธิในการยืมอุปกรณ์เท่าเทียมกัน หากท่านคืนของล่าช้า ท่านจะต้องชำระค่าปรับ โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อของที่ท่านขอยืมไป

### การส่งจอง

ท่านสามารถส่งจองอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่อยู่ในชั้นสำหรับยืมได้ ท่านสามารถส่งจองได้ทางอินเทอร์เน็ต หรือที่แผนกบริการในห้องสมุด การส่งจองจะต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วย แต่การส่งจองอุปกรณ์สำหรับเด็กและเยาวชนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

### ท่านสามารถหาของที่จะยืมได้อย่างไร?

ที่ห้องสมุดจะมีการจัดระบบหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆที่ชั้นหนังสือตามหัวข้อ ในแต่ละหัวข้อจะมีหมายเลขกำกับในแต่ละจำพวก ตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ของฟินแลนด์ อยู่ที่หมายเลข 42 หนังสือจะถูกจัดเก็บบนชั้นเรียงตามตัวอักษร ส่วนมากตามนามสกุลของผู้แต่ง หากเป็นวรรณกรรม วรรณคดี จะเรียงตามภาษา

ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เรื่องการจัดแบ่งจำพวกของหัวข้อต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยหาในคอมพิวเตอร์จากระบบออนไลน์ของห้องสมุด ท่านสามารถหาข้อมูลจากชื่อผู้แต่ง, ชื่อหนังสือหรือจากหัวข้อ ในระบบข้อมูลจะสามารถเห็นรายละเอียดว่า หนังสือนั้นสามารถยืมได้ในขณะนั้นหรือไม่ หรืออยู่ที่ห้องสมุดที่อื่น หรือมีการส่งจองอยู่หรือไม่ บรรณารักษ์จะช่วยท่านในการหาข้อมูลและหาหนังสือที่ท่านต้องการ

### กิจกรรมในห้องสมุด

ที่ห้องสมุดจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก จะมีกิจกรรมการอ่านนิทาน และมีการเล่นกับเด็กๆ โดยเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ต้องมีอายุมากกว่าสามปีขึ้นไป การจัดกิจกรรมอ่านนิทานส่วนมากจะจัดเป็นภาษาฟินน์ และมีการจัดแสดงละครและกิจกรรมอื่น ๆ แก่เด็กด้วย

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับวรรณกรรมในช่วงค่ำ, การพบกับนักเขียน, คอนเสิร์ต และการแสดง การแนะนำต่าง ๆ โดยกิจกรรมที่จัดโดยห้องสมุดจะไม่ต้องเสียค่าเข้าชม ในห้องสมุดหลายแห่งจะมีสถานที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการด้วย ท่านสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของห้องสมุดได้จากห้องสมุด จากเว็บไซต์ของห้องสมุด หรือจากประกาศในหนังสือพิมพ์ และตามรายการวิทยุท้องถิ่น

### ห้องสมุดเคลื่อนที่

รถห้องสมุด จะไปจอดอยู่ที่ที่ไม่มีห้องสมุดอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ท่านสามารถขอรับข้อมูลตารางการให้บริการของรถห้องสมุด และสถานที่ในการจอดให้บริการได้ที่ห้องสมุด หรือที่เว็บไซต์ของห้องสมุด

### ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด

ในเว็บไซต์ของห้องสมุด จะมีที่อยู่ และ เวลาเปิดทำการของห้องสมุดระบุไว้ ห้องสมุดในแต่ละแห่งจะให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของระดับภายในประเทศและ ระดับเครือข่ายสากลด้วย ห้องสมุดคือสถานที่สาธารณะในการจัดกิจกรรม เรียกได้ว่าเป็นห้องนั่งเล่นสาธารณะ